

# Khám phá những điểm đến

# “HOT”

## độc đáo Cần Thơ

⇨ BÀI ẢNH: HƯƠNG XUÂN

Năm 2020, thành phố Cần Thơ có 02 điểm đến “hot” mới được hình thành và gây nhiều ấn tượng cho du khách. Đó là Cổ Ngoạn cà phê, Ngôi nhà Gạch men và Zone7 Coffe. Ấn phẩm “Du Xuân Đất 9 Rồng-Xuân 2021” xin giới thiệu đến bạn đọc.

### Cổ Ngoạn cà phê-ngôi nhà bát đĩa...

Cổ Ngoạn cà phê là tên gọi của một ngôi nhà nằm trên đường Xuân Hồng, phường Long Xuyên, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Tuy không gian không rộng lắm chỉ hơn 280m<sup>2</sup> nhưng có đến khoảng 4.000 hiện vật cổ trị giá hàng tỷ đồng được trưng bày, trang trí đẹp mắt mà ai cũng muốn tìm đến ngắm xem. Chủ nhân Cổ Ngoạn cà phê là ông Phạm Văn Hai 45 tuổi. Ông đã từng tốt nghiệp đại học ngành Xã hội học nhưng rất đam mê sưu tập đồ cổ. Hơn bốn năm nay, ông Hai thường đến Chợ Ve Chai Cần Thơ để tìm những đồ cổ lạ để mua về trưng bày, hay khi bạn bè gặp những cổ vật gia dụng trong gia đình giới thiệu là ông tìm đến mua ngay. Ông đã lặn lội khắp miền Tây sông nước để mua từ chiếc đĩa, bình tích uống trà, đèn ống khói, đèn măng xông, hay tìm đến Bạc Liêu kiếm lục bình chân tay thang hoặc ra tận Tây Nguyên sưu tầm công chiêng-Di sản không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, để trưng bày trong nhà... Ngày ngày, cổ vật càng nhiều chật cả nhà, đến đầu năm 2020 ông Hai khởi công xây dựng Cổ Ngoạn cà phê để làm



Cổ ngoạn cà phê - ngôi nhà bát đĩa.

nơi trưng bày hàng ngàn cổ vật gia dụng trong gia đình để mọi người khám phá thưởng ngoạn.

Ấn tượng nhất là với hơn 3.000 đĩa lớn nhỏ, đủ màu sắc trông rất đẹp mắt được dán lên vách tường ngoài và công nhà. Bước vào trong căn nhà nào là thổ cẩm, bình hoa, bình tích uống trà, bước lên lầu là hàng chục loại đèn đủ kiểu từ xưa nay đã vắng bóng nhiều nơi được trưng bày làm mọi người như lạc vào thế giới đèn. Ông Hai còn kỳ công sưu tầm hàng chục cây

cần đòn lớn cổ xưa mà hiện nay cũng ít ai dùng đến, rồi tivi, cassette, radio... hồi đó. Vào Cổ ngoạn cà phê sẽ choáng ngợp với những cổ vật gia dụng mà khó tìm thấy nơi nào có được. Khách đến đây không chỉ nhâm nhi giọt cà phê đắng mà còn khám phá những cổ vật gia dụng của cư dân miền Tây sông nước đã một thời sử dụng cho cuộc sống hàng ngày gia đình.

Cổ Ngoạn cà phê thiết kế đơn giản, vách ngăn phía ngoài tầng trệt là tường được dán đĩa, còn vách



#### Du khách thích ngôi "ngai vàng" chụp ảnh lưu niệm.

ngoài tầng lầu là kính, các vách bên trong trưng bày những cổ vật, nên không gian rất thoáng đãng, khách đến nơi đây vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm cổ vật trưng bày xung quanh cùng nghe nhạc cổ điển du dương thật thích thú.

"Mới đầu, tôi mê đồ cổ nên gặp cái gì thích thì mua, rồi ngày nhiều đây nhà không còn chỗ chứa nữa. Nhiều bạn bè nói sao không làm một nhà trưng bày để mọi người thưởng ngoạn. Vậy là đầu năm nay tôi xúc tiến xây dựng Cổ Ngoạn cà phê để bạn bè và du khách đến cà phê và khám phá thưởng ngoạn những cổ vật xưa mà hơn bốn năm nay tôi đã cất công đi sưu tầm ở khắp nơi. Chúng tôi muốn đây là điểm đến dừng chân của bạn bè và du khách gần xa đến thưởng ngoạn cổ vật như tên Cổ Ngoạn mà chúng tôi đặt và gửi gắm thông điệp vào đó..." Ông Phạm Văn Hai, chia sẻ.

#### Ngôi nhà Gạch men- "Đát vàng"

Ngôi nhà Gạch men và Zone7 Coffe Căn Thơ, khai trương đưa vào hoạt động vào hạ tuần tháng 12 năm 2020 nhưng đã thu hút nhiều người gần xa đến tham quan thưởng ngoạn. Bởi nơi đây "độc lạ", Ngôi nhà Gạch men thì sử dụng hàng trăm mẫu gạch men, từ lát

nền, dán tường đều sử dụng gạch men, bàn ghế và vật dụng đều được dát vàng; Zone7 Coffe với bộ sưu tập độc lạ cau, dừa nhiều đợt, đáng lạ đến các cây kiểng 100 năm tuổi... Ngôi nhà Gạch men mà mọi người gọi là nhà dát vàng, tọa lạc tại Khu dân cư Thới Nhật 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chủ nhân Ngôi nhà Gạch men cùng Zone7 Coffe là ông Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1970.

Giữa không gian rộng lớn, mát mẻ Zone7 Coffe Căn Thơ, ông Trung chỉ tay từng cây kiểng giới thiệu bộ sưu tập cây độc lạ đã dày công sưu tầm từ nhiều năm mang về trưng bày nơi đây. Đó là cây cau 11 đợt, dừa 3 đợt, thiên tuế 100 tuổi, dừa 3 thân (gia đình: cha, mẹ, con), dừa dáng hình con tôm, hoa giấy đầu rồng, vạn tuế 100 năm tuổi, phát tài 100 năm tuổi... Mỗi cây kiểng một vẻ và được trang trí trông đẹp mắt bên cạnh thác nước róc rách, trong không gian 1.500m<sup>2</sup>, được xây dựng hàng tấn sỏi đá. Để hoàn thiện được như hôm nay, ông Trung đã bỏ ra 6 năm đi đó đây sưu tầm cây kiểng và xây dựng. Zone7 Coffe đã đem đến mới lạ cho thực khách nên nhiều người tìm đến tham quan thưởng ngoạn, chụp ảnh lưu niệm.

Ấn tượng hơn là Ngôi nhà Gạch

men mà ông Trung đã hơn 3 năm bỏ tiền của và công sức đầu tư xây dựng. Ngôi nhà Gạch men rất khác lạ là ngôi nhà 3 tầng không có phòng ngủ mà tất cả các phòng đều để trưng bày: "ngai vàng", bàn ghế, vật dụng như nón lá, nón quai thao,... tay thang và cả nhà bếp đều "dát vàng". Ông Trung cho biết Ngôi nhà Gạch men có đến hàng trăm mẫu gạch men mạ vàng được nhập khẩu từ các nước, cả ngàn sản phẩm từ cổ điển đến hiện đại được "dát vàng" từ công cụ dụng cụ gia đình và đồ lưu niệm, những chiếc ghế không lồ đều do chính ông và đội ngũ nhân viên chế tác đã mất thời gian đến 3 năm mới xong. Ông Trung, cho biết: "Bản thân tôi là người thích tìm hiểu khám phá nhiều nơi, đi học hỏi thấy gì đẹp, nhất là những gì độc lạ sưu tầm mang về. Ngôi nhà Gạch men được "dát vàng" vì tôi thấy màu này sang trọng vừa hiện đại vừa theo phong cách hoàng gia..."

Bây giờ, Ngôi nhà Gạch men và Zone7 Coffe đang là điểm đến "hot" Cần Thơ. Du khách tìm đến để khám phá thưởng ngoạn những sản phẩm độc lạ nơi đây và chụp ảnh lưu niệm bên những cây kiểng "độc nhất vô nhị" 100 năm tuổi hay ngôi trên "ngai vàng" như ở hoàng cung...●